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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องภักดศีรีสงคราม  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมการผูร้่วมประชุม 

1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานฯ 
2. น.อ. วิษณู  วงศ์ทรายทอง  แทน รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดระยอง (ท) 
3. นางภัทรชนันท์  ผ่องผาด  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
4. พ.ต.อ. ไพฑูรย์  ปาปะคัง   แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. นายสุรพล  ตวงหิรัญวิมล  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
6. นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7. นายสมนึก แสงแพร้ว   แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
8. นายพิเชษ ทองส าฤทธิ์   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
9. นายสงกรานต์  แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง 
10. นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์  แทน ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
11. นางปณิดา  บุญฤทธิ์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดระยอง 
12. นายเจนวิทย์  ปัญญาภ ู  แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
13. นางสาวสิวลัย  เสตะจันทน์  แทน จัดหางานจังหวัดระยอง 
14. นายธัชพล  เอี่ยมงาม   แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
15. นางสาวสุจีรา  พงษ์พิทักษ์  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
16. นายธานี  จารุนัฎ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 
17. นายยศวรรธน์ จวิวัฒนารักษ์  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
18. นายนักรบ คชรินทร์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
     ชายฝั่งที่ 1 
19. นายภรัณยู  ศรีมนตรี   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
20. พ.ต.อ. ไพฑูรย์  ปาปะคัง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเพ 
21. นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ 
22. นายสุทธิ สังข์สุวรรณ ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
23. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์  แทน ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
24. นายกฤษนะ  ข าคง   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
25. นายพินิจ ศิลาแลง   แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
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26. นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
27. นางพนิตานันท์  เติมคุนานนท์  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
28. นางสริญทิพญ  ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
29. นายล าพู  ล้นล้ า   ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
30. นายสุธน  สังข์สุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลเพ 
31. นางสาวจันทร์จิรา  สังขส์ุวรรณ์ ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 เกาะเสม็ด 
32. นายพิศณุ  เขมะพรรค์   ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
33. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง              เลขานุการฯ 
37. นายประยูร  พงศ์พันธ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –         
     หมู่เกาะเสม็ด            ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) 
3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 14 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
5. ผู้บังคับกองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบประจ าพื้นที่จังหวัดระยอง 
6. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด    
    ระยอง 
8. ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง 
9. ก านันต าบลเพ 
10. หวัหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความม่ังคงกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศุภกร  สุคนธา  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
2. นางเสาวนีย์  แก้วประดับ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
3. นายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ  กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดระยอง 
4. นางสมถวิล  จันทร์พราหมณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
5. นายเชาว์  ตุ้มซ ี   องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
6. นายสุริยะ  ศิริวัฒน ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7. นายธรภวัฒน์  กองซับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8. นายชัยวุฒิ  สิริเติมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9. นางศิรินันท ์ เตจ๊ะลือ  กรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
10. นายเกรียงไกร  ประมาณู ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
11. นายภากร  เหลืองอร่าม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
12. นายเกรียงเกณฑ์  กรณ์เกษม ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดระยอง 
13. นางสาวกรวรรณ  เพ็ชรฉกรรจ์ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
14. นางสาวอนุชิดา  วินิตสร ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
15. นายบุณยกร  ใจสอาด  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
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16. นายเกียรติศักดิ์  แก้วเสน  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด   
17. นางสาวกุสุมา  แม่นข า  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
18. นายเฉลิมชัย  เกิดผล   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
19. นายเสกสรร  มงคะสิงห์  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
20. นางนุจรี  ยินดีรัมย ์   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
21. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกะพา  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
22. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ ส านักงานจังหวัดระยอง 
23. นางสาวรชณิมุข  ไชยทอง ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระฯ ดังนี้ 
                                                             
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกาะเสม็ด
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาด้าน
ความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นตามมาด้วย
เช่นกัน ทั้งจากปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานาน และจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ปัญหา
ขยะล้นเกาะเสม็ด ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงทะเล ปัญหาความสกปรกของชายหาด ปัญหาการเอารัดเอ า
เปรียบของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย ฯลฯ 
 จังหวัดระยองจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด
ขึ้นมา เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือให้เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการกระจายรายได้ไปสู่
ทุกกลุ่มอาชีพ 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมที่แล้วมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ และ
ข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมา
พอสมควร คาดว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายฯ ได้ด าเนินการและมีความคืบหน้าแล้ว ในการนี้ จังหวัดระยอง
จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นมา เพื่อเป็นการ
ติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้ง เพ่ือได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาต่อไป  
 มติที่ประชุม : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 
    (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 
 ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดระยอง ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมและสรุปมติ          
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ที่ประชุมฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 18 หน้า (หนังสือ
จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 5141 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) รวมถึง ได้น าเรียนไว้ใน
เว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว ทั้งนี้ มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว คือ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง ส านักงาน ธนารักษ์จังหวัดระยอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง และ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –หมู่เกาะเสม็ด และหากคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะมีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง  

 
ดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ และสรุปมติที่ประชุมฯ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง เพ่ือทราบ 
 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ และ
ข้อสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะได้น าเรียนที่ประชุมฯ ดังนี้ 
 3.1 สรุปผลการจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาการแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ด 
   (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองน าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดแบบครบทุกมติ โดยจะตั้งกรอบงบประมาณและเสนอโครงการในการจ้างที่ปรึกษา     
ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกาะเสม็ด ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นด้วยในการด าเนินข้างต้น 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : มีการยกเลิกแผนการจ้างที่ปรึกษา
ดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากได้รับแจ้งจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ว่าในพ้ืนที่ของ EEC ทั้ง 3 จังหวัด รวมถึงพ้ืนที่เกาะ EEC จะเป็นหน่วยด าเนินการศึกษา  
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 3.2 สรุปผลการประชุมคณะท างานบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดแบบครบวงจร 
   (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง/ส านักงานส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ส านักงานจังหวัดระยองแต่งตั้งคณะท างานหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการเรื่องขยะบนเกาะเสม็ด และเชิญหน่วยงานจาก
ส่วนกลางที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมาร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดผล
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งมีการออกค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 13342/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดแบบครบวงจร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง        
(นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นหัวหน้าคณะท างาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยองหรือผู้แทน เป็นเลขานุการ ทั้งนี้  คณะท างานฯ ข้างต้น ได้จัดประชุมแล้วจ านวน 1 ครั้ง           
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยจังหวัดระยอง มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการน าขยะออก
จากเกาะเสม็ดที่บริเวณอ่าวกลางหรือสถานที่ที่เหมาะสม เสนอต่อคณะท างานบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะบน
เกาะเสม็ดแบบครบวงจร เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งจะไปเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระท่ี 4.1 ของการประชุมครั้งนี้ 
   ประธานฯ : ให้ส านักงานจังหวัดระยองติดตามผลการประชุมคณะท างานบูรณาการ
แก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดแบบครบวงจรที่ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง จากเลขาฯ คณะท างาน 
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 3.3 สรุปผลการประชุมและลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี
การแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และกรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ด าเนินการวางท่อน้ าประปาจากฝั่งจังหวัดระยองไปยังเกาะเสม็ดแล้ว 
แต่ไม่สามารถวางท่อน้ าประปาดังกล่าวบนเกาะเสม็ดได้  
   (กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดระยอง) 
   สืบเนื่องจากเมื่อระหว่างวันที่ 14 และ 29 มกราคม 2562 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแก้ไขปัญหาแนวเขตพ้ืนที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 
- หมู่เกาะเสม็ด และกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ด าเนินการวางท่อน้ าประปาจากบนฝั่งจังหวัด
ระยองไปยังเกาะเสม็ดแล้วแต่ไม่สามารถวางท่อน้ าประปาดังกล่าวบนเกาะเสม็ดได้ จากการลงพ้ืนที่ดังกล่าวมีมติ
มอบหมายให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน         
ที่ 448 แปลงเกาะเสม็ด ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
   ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยด าเนินการตรวจสอบ      
แนวเขตร่วมกันเมื่อระหว่างวันที่ 5 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 และรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
   1) พ้ืนที่เขตเช่าที่มีการปักหลักเขตไว้ในพ้ืนที่จริง ทั้งในและนอกเขตอุทยานแห่งชาติ           
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีเนื้อที่ตรงตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์การเช่าที่ได้รับการผ่อนปรนแก้ไข
ปัญหาเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยไม่ได้เป็นการบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่เนื่องจากยังพบปัญหาและ
อุปสรรค เช่น มีหลักเขตเช่าสูญหายเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ (พายุปาบึก) 
และแผนที่เขตเช่าที่จัดท าขึ้นระบุชื่อหลักเขตไม่ตรงกัน กับท่ีตรวจสอบในแปลงที่ดิน เป็นต้น 
   2) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ไม่ยินยอมรับรองแนวเขตเช่าที่ราชพัสดุ
ตามแผนที่เขตเช่าที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น เนื่องจากต้องการตรวจสอบค่าพิกัดหมุดหลักเขตเช่าทุกหมุดก่อนซึ่ง
ในการตรวจสอบพบว่า ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการใช้เครื่องมือและระบบการส ารวจรังวัด      
ที่แตกต่างกัน จึงมีความเห็นว่าต้องด าเนินการรังวัดซ่อมปักหลักเขตใหม่พร้อมทั้งบันทึกค่าพิกัดจากดาวเทียม 
(GPS) ไปพร้อมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกันต่อไป โดยระหว่างด าเนินการดังกล่าวให้ถือแนว
เขตเช่าที่มีการปักหลักเขตเดิมไว้ก่อน 
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้รายงานผล   
การด าเนินการดังนี้ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนช่างรังวัดจากส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และช่างรังวัดกรมธนารักษ์ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตเช่าที่ราชพัสดุ ตามข้อสั่งการ       
แต่เนื่องจากช่างรังวัดของแต่ละกรมมีช่วงเวลาในการลงปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ส าหรับในช่วงเวลาที่ตรงกันได้
ด าเนินการรังวัดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตามแนวเขตพระราชกฤษฎีกาแล้วเสร็จ 
คงเหลือในส่วนที่มีการเช่าพ้ืนที่กับกรมธนารักษ์ (ท่ีราชพัสดุ) ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐครั้งที่ 7/2543 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2543 จ านวน 49 ราย ที่กรมธนารักษ์มีการปักแนวเขตเช่า
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คลาดเคลื่อน ไม่ตรงจุด ไม่มีหลักเขต หมายเลขหลักเขตไม่ตรงตามเอกสารการเช่า บางจุดใช้ไม้ และเสาปูน
แทนหลักเขตเช่าที่ราชพัสดุ บางรายหลักสูญหาย และแนวการตรวจสอบมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ถูกต้องจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการรังวัดเพ่ิมเติม ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา 30 วัน ดังนั้นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จึงได้แจ้งให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ระยองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและลงปฏิบัติงาน 
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมฯ : จังหวัดระยองได้รายงานผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อสั่งการในเรื่องดังกล่าวกลับมา 
   ประธานฯ : จากการลงพ้ืนที่ข้างต้น ผมได้กล่าวไว้ว่า ให้ด าเนินการในเรื่องของพ้ืนที่ทับซ้อน         
ซึ่งบริเวณไหนที่เป็นข้อยุติของทั้งสองฝ่ายให้ กอ.รมน. เป็นกลาง และให้ความชัดเจนในหมุดหลักนั้นไปก่อน 
โดยด าเนินการจัดท าแผนที่เกาะ ที่ระบุหมุดหลักที่เห็นด้วยร่วมกัน และหมุดหลักที่มีฝ่ายไม่เห็นด้วย ให้ท า
เครื่องหมายไว้ ขอสอบถามว่าได้ท าระบบแผนที่ตามที่ผมได้กล่าวไว้หรือไม่ อย่างไร 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : จากการที่ลงไปส ารวจ ในเขตที่ราชพัสดุได้มีการปักหลักเขต ซึ่งหลัก
เขตเช่ามีบางหลักที่สูญหายไป แต่บริเวณด้านหลังยังยึดตามแนวเขตอุทยานฯ ในการจัดท าแผนที่กายภาพ
เช่นเดิม ณ ปัจจุบันมีการก าหนดแนวเขตของทางอุทยานฯ ขึ้นมาใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาในหลายพ้ืนที่ 
อุทยานฯ ได้มีการจับกุมราษฎรและมีการฟ้องร้องด าเนินคดี ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดระยองจึงไม่เข้าไป
ก้าวล่วงในส่วนที่มีข้อพิพาทกัน เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพิจารณาของศาล ในส่วนที่เป็น ชุมชน วัด 
โรงเรียน ส่วนหนึ่งยังยึดถือตามพระราชกฤษฎีกาว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ และธนารักษ์เองก็ยังยึดถือว่า
เป็นพ้ืนที่ที่ถูกแก้ไขปัญหาตามมติ กปร. ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ถูกก าหนดอยู่ในเขตอุทยานฯ จ านวน 49 ราย นั้น 
แต่เป็นพ้ืนที่ที่ถูกกันออกตั้งแต่การแก้ไขปัญหาคราวนั้น ส่วนการจัดท าแผนที่ ส านักงานธนารักษ์ยืนยันตาม
แผนที่กายภาพนอกเขตอุทยานฯ ที่มีการจัดท าไว้เมื่อปี พ.ศ. 2543 รวมทั้งที่ได้มีการส ารวจใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560 แต่ทางอุทยานฯ ได้ขอให้มีการตรวจสอบหลักเขตใหม่ เพราะยังมีข้อผิดพลาด เช่น ชื่อหมุด
หลักเขต ค่าพิกัดต่างๆ  
   ประธานฯ : การระบคุ่าพิกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ใช้หลักการเดียวกันหรือไม่ 
   ผู้แทนธนารักษ์ฯ : การรังวัดแผนที่โดยเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการทางการช่าง แต่เมื่อได้ค่าพิกัดมาแล้ว ค่าพิกัดของทั้งสองหน่วยงาน บางจุดนั้น
ใกล้เคียง บางจุดนั้นคลาดเคลื่อนกันอยู่มาก เนื่องจากการส ารวจของอุทยานฯ ใช้เครื่อง RTK หรือเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม อาจคลาดเคลื่อนไปจากการเดินรังวัดของส านักงานธนารักษ์ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
พ้ืนที่ แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าดูตามแนวเขตจะใกล้เคียงหรือถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแผนที่ 
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 3.4 สรุปผลการด าเนินการตามมติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
                             (องค์การบริหารส่วนต าบลเพ) 
   ปลัด อบต. เพ : ข้อสั่งการจากการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 มีเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ อบต.เพ คอืเรื่องการจัดการน้ าเสียและขยะ โดยอบต.เพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. การจัดการน้ าเสีย ในช่วงเวลาปกติสามารถจัดการได้ แต่หากเกิดสถานการณ์ที่
ควบคุมไม่ได้เช่น ฝนตก จะมีน้ าล้นรางระบายน้ า แต่ทางชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้มีการร่วมกันดูแลรักษา 
   2. การขุดลอกท่อระบบระบายน้ าเพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง 
   3. การท าความสะอาดทางเท้า พ้ืนผิวจราจร 
   4. การบริหารจัดการขยะ โดยมีครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการคือ รถสี่ล้อเล็ก รถหกล้อ 
รถร่วมของผู้ประกอบการ เก็บขนขยะสองเวลา เช้าและเย็นตามเวลาที่ก าหนด 
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   5. การคัดแยกขยะ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรีสอร์ทต่างๆ และชุมชนในการ
คัดแยกและลดปริมาณขยะจากต้นทาง 
   6. การคัดแยกขยะเปียก มีการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนเพ่ือกรองขยะก่อนลงสู่
ธรรมชาติต่อไป 
   7. เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2562 ได้รับความอนุ เคราะห์จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการจัดการขยะอินทรีย์เบื้องต้น ได้รับความร่วมมือประมาณ 100 ครัวเรือน และจะมี      
การติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป 
   8. การท าน้ าหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน สถานประกอบการ ส่วนหนึ่งน ามาใช้ในชุมชน 
รางน้ าหรือรางระบายน้ าที่ส่งกลิ่น มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในจุดศูนย์กลางของชุมชน 
   9. การรณรงค์เรื่องงดใช้ถุงพลาสติก และใช้ถุงผ้า ในรีสอร์ทและชุมชน 
   10. การรณรงค์เรื่องจิตส านึก ในการลดใช้พลาสติกและงดการน าพลาสติกลงเกาะ      
การดูแลสิ่งแวดล้อม  
   11. กลุ่มจิตอาสา TRASH HERO เกาะเสม็ด ด าเนินการช่วงบ่ายวันพุธทุกสัปดาห์ โดย
ให้ความรู้กับเด็ก ชุมชน โรงเรียน และมีการร่วมกันเก็บขยะ 
   12. การติดตั้งป้ายเตือนภัยจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
   ประธานฯ : ควรรณรงค์การใช้ถุงผ้า และการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง มอบหมาย 
อบต.เพ และอุทยานฯ ด าเนินการ 
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณาและติดตาม 
 การติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 4.1  การจัดการปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด มีประเด็น ดังนี้ 
   1) การพิจารณาจัดหาท่าเรือเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บนเกาะเสม็ด (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มีหนังสือถึงจังหวัดระยอง แจ้งขอความ
อนุเคราะห์จัดหาท่าเรือเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด เพ่ือน ามา
ก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันยังหามติข้อสรุปเกี่ยวกับท่าเทียบ
เรือส าหรับขนส่งขยะออกจากเกาะเสม็ดยังไม่ได้ ดังนั้น จึงได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบูรณาการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ช่วยด าเนินการพิจารณาหาข้อสรุป 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับ
งบประมาณจ านวน 93 ล้านบาท เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะ ปัจจุบันได้ด าเนินการเสร็จครบถ้วน 
100 % แล้ว แต่ติดปัญหาไม่สามารถน าขยะที่คัดแยกแล้วออกมาจากเกาะเสม็ดได้ จากผลการศึกษาเดิม      
เมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วจะน าขยะ rdf และขยะรีไซเคิล ใส่รถปิดผนึกไว้ แล้วน ารถลงเรือข้ามฝั่งที่บริเวณท่า
เทียบเรือบริเวณอ่าวทับทิม แต่อุทยานฯ แจ้งว่าการที่จะต้องสร้างท่าเทียบเรือนั้น จะมีผลกระทบต่อแนว
ปะการังบริเวณนั้น จึงได้เสนอให้ไปใช้พ้ืนที่บริเวณอ่าวกลางซึ่งเป็นท่าเรือของเอกชน เสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ป         
ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติว่าจะใช้พื้นที่บริเวณใด 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ท่าเรือของเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปเป็นท่าเรือที่ยังไม่ได้ขออนุญาตจาก          
กรมอุทยานฯ หากจะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น จะต้องให้เสม็ดกรุ๊ปด าเนินการยกท่าเรือให้กรมอุทยานฯ เป็นผู้ดูแล 
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  ผู้แทนธนารักษ์ฯ : ได้ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการแล้วว่า ทางราชการมีความประสงค์
จะใช้พ้ืนที่บริเวณคาบเกี่ยวแผ่นดินกับชายทะเล ซึ่งอุทยานฯ กับส านักงานเจ้าท่าฯ ดูแลร่วมกัน เพ่ือขนส่งวัสดุ
เชื้อเพลิง rdf และขยะรีไซเคิลออกจากเกาะ ทางผู้ประกอบการไม่มีปัญหาแต่มีข้อกังวลกรณีหากต้องยกให้เป็น
ของทางราชการ จะกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เกรงว่าอาจจะมีการปิดทางเข้าออกหรือมีบุคคลภายนอกมาใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ ตนครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่  ซึ่งคณะท างาน เรื่องนี้มีมติว่าจะต้องน าข้อมูล 
รายละเอียดโครงการ ไปชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการถึงขอบเขตที่ทางราชการจะใช้งานเป็นอย่างไร 
และสิ่งที่ผู้ประกอบการจะขอให้ทางราชการสนับสนุนเป็นอย่างไร เพ่ือหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ต้องหาผู้ประสานงานเพ่ือพูดคุยในรายละเอียดต่างๆ และมองว่า
ผู้ประกอบการไม่ได้เสียประโยชน์ ซึ่งเมื่อตกลงยกพ้ืนที่ให้อุทยานฯ ดูแล อุทยานฯ จะด าเนินการต่อ โดยเมื่อ
กรมอุทยานสั่งให้รับมอบ จะรายงานเรื่องไปยังส านักงานธนารักษ์ฯ เพ่ือขอเลขราชพัสดุต่อไป 
  ประธานฯ : หากจะขอมมติที่ประชุมเป็น 2 แนวทาง คือการใช้พ้ืนที่บริเวณอ่าวทับทิม 
กับพ้ืนที่บริเวณอ่าวกลาง ได้หรือไม่ 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ส าหรับพ้ืนที่บริเวณอ่าวทับทิมนั้น อุทยานฯ ได้รายงานเรื่องดังกล่าว
ไปยังกรมอุทยานฯ ส านักอุทยานแห่งชาติจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาส ารวจตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบระบุ
ความเห็นแล้วว่าไม่เห็นชอบด้วย เพราะฉะนั้นการที่จะขออนุญาตท าโครงการดังกล่าว กรมอุทยานฯ ไม่อนุญาต
อย่างแน่นอน 
  ประธานฯ : ขอให้อุทยานฯ น าหนังสือที่ระบุว่าไม่เห็นชอบด้วย เพ่ือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อที่ที่ประชุมคณะท างานฯ และในเรื่องของการพูดคุยกับผู้ประกอบการ ควรหาหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบ และผลเป็นประการใดให้รายงานที่ประชุมฯ ทราบด้วย 
  ผู้แทนธนารักษ์ฯ : ควรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยตรง เป็น
ผู้รับผิดชอบเรื่องการพูดคุย โดยมีหนังสือระบุว่าประสงค์ใช้พ้ืนที่เช่าบริเวณนี้ ส่งมายังส านักงานธนารักษ์ฯ เมื่อ
ส านักงานธนารักษ์ฯ ได้รับเรื่องแล้ว จึงจะไปเจรจาร่วมกับอุทยานฯ หากผู้เช่ายินยอม จะด าเนินการยกเลิก
สัญญาเช่า และก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องยกพ้ืนที่ส่วนที่เชื่อมต่อกับชายหาดให้กับราชการให้ไปบริหารจัดการ
ด้วยทั้งหมด 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : หากมีมติที่ประชุมออกมาแล้ว ว่าให้ใช้
พ้ืนที่บริเวณอ่าวกลาง อบจ. จะด าเนินการตามท่ีผู้แทนธนารักษ์ฯ แจ้งต่อไป 
  เลขานุการฯ : การเจรจากับผู้ประกอบการก่อนการขอใช้พ้ืนที่ต่อส านักงานธนารักษ์ฯ 
ใครจะเป็นผู้ด าเนินการ 
  ประธานฯ : ก่อนที่อบจ. จะขอใช้ พ้ืนที่ต่อส านักงานธนารักษ์ ฯ ควรมีเจรจากับ
ผู้ประกอบการเสียก่อน โดยอบจ. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนด้วย ถ้าหากไม่สามารถเจรจาได้ ให้อุทยานฯ 
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : หากมีมติที่ประชุมแล้ว คณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยอง ซึ่งมที้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขาฯ มีการดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่แล้ว จักได้มีการด าเนินการเจรจาเรื่องนี้ด้วยต่อไป โดยร่วมกับอุทยานฯ และส านักงานธนารักษฯ์  
  ผู้แทนหอการค้าฯ : ขอเสนอทางเลือก ได้แก่ การศึกษาพ้ืนที่บริเวณใกล้สนามฟุตบอล 
โรงเรียนเกาะแก้ว ซ่ึงเชิงทฤษฎี สามารถสร้างท่าเทียบเรือได้ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวในอนาคต 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง มีมติดังนี้ เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจาก
หัวหน้าอุทยานฯ ว่าบริเวณที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าเทียบเรือมี 2 บริเวณ จากการส ารวจ คือ บริเวณอ่าว
ทับทิม และบริเวณอ่าวกลาง ส าหรับบริเวณอ่าวทับทิมเนื่องจากว่ามีปัญหาหลากหลายประการซึ่งเจ้าหน้าที่
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จากกรมอุทยานฯ ได้มาส ารวจแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องเป็นพื้นที่ราบ และอยู่ใจกลางหาด ซึ่งส่งผลต่อบริบท
ในการท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีแนวปะการัง ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ที่มาส ารวจความเหมาะสม ระบุ
ความเห็นว่าบริเวณอ่าวทับทิมไม่เหมาะสมต่อการสร้างท่าเทียบเรือ ในขณะเดียวกัน ท่าเทียบเรือบริเวณ     
อ่าวกลางซึ่งเป็นของเอกชน มีเหตุผลเพียงพอที่จะด าเนินการได้ โดยมีกระบวนการคือ ต้องมีการเจรจาพูดคุย
กับผู้ประกอบการเรื่องการยกท่าเทียบเรือให้อุทยานฯ ดูแล หากผู้ประกอบการยินยอมแล้วจึงแจ้งเรื่องการยก
ท่าเทียบเรือให้อุทยานฯ ดูแลไปยังกรมอุทยานฯ เมื่อกรมอุทยานฯ อนุญาตแล้ว อุทยานฯ ด าเนินการแจ้ง      
ธนารักษ์ เพ่ือขอเลขที่ราชพัสดุ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการได้ อาจจะด าเนินการส ารวจ
ที่ดินบริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือศึกษาดูความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อบจ. ได้ร่วมกับส านักงานธนารักษ์ฯ 
และหัวหน้าอุทยานฯ ไปเจรจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติกับผู้ประกอบการโดยเร็ว 
   2) ความคืบหน้าการก าหนดแนวทางและมาตรการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ด เช่น 
อัตราค่าบริการจัดการขยะ เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนต าบลเพ) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมาได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ ด าเนินการศึกษาและก าหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมทั้ง วางแผน
แนวทางการบริหารจัดการขยะในทุกประเด็น ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : หลังจากที่เข้าไปด าเนินการในส่วนของ   
การบริหารจัดการขยะ การด าเนินการทั้งหมดหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของ อบต.เพ ในการจัดเก็บขยะ จัดเก็บ
ค่าบริการ จากผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนตามครัวเรือน หรือสถานประกอบการทั้งหลาย ส่วนการ
บริหารจัดการเรื่องการคัดแยกขยะ ขนส่งขยะออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ. ได้ตั้งงบประมาณใน
การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบต.เพ จะเป็นหน่วยด าเนินการทั้งหมด ในการจัดเก็บค่าบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.เพ เป็นผู้
จัดเก็บตามข้อก าหนดของอบต.เพ เพราะฉะนั้นอบจ. จะไม่มีส่วนในการก าหนดอัตราค่าบริการ ส่วนขยะที่ขน
ออกมาแล้วจะเป็นไปตามข้อก าหนดของศูนย์ก าจัดขยะแบบองค์รวมที่มีประกาศโดยทั่วไป 
   ประธานฯ : อบต.เพ ด าเนินการอย่างไร 
   ปลัดอบต.เพ : ปัจจุบันคิดค่าเก็บขนขยะ แต่ค่าก าจัดขยะยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด ทั้งนี้ อบต.เพ เตรียมพร้อมเรื่องการจัดท าข้อบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ ซึ่งจะเป็นราคาที่
แตกต่างขึ้นมาจากเดิม และท าความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ โดยถ้าหากว่าเราสามารถน าขยะออก
จากพ้ืนที่ได้ จะด าเนินการคิดค่าเก็บขนรวมทั้งค่าก าจัดอีกด้วยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันอบต.เพ ก าหนดข้อบัญญัติ
ในส่วนของการจ่ายค่าเก็บขนประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี แต่ค่าใช้จ่ายในอนาคต อยู่ประมาณ 6 – 8 ล้านบาท 
ซ่ึงอบต.เพ มีงบประมาณเพียงพอ แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือประชาชนบนเกาะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
   ประธานฯ : ให้เตรียมการไว้ก่อน โดยเทียบเคียงอัตรากับท้องถิน่อ่ืนๆ  
   มติที่ประชุม : อบต.เพ ยังไม่ก าหนดอัตรา แต่ให้มีการเตรียมการไว้ก่อน โดยเทียบเคียง
อัตรากับท้องถิ่นอ่ืนๆ 
   3) ความคืบหน้าการก าหนดมาตรการควบคุมการน าขยะไปสู่เกาะเสม็ด (พลาสติก โฟม 
ฯลฯ) การก าหนดมาตรฐานราคาขายสินค้า การรณรงค์มาตรการลดขยะให้แก่นักท่องเที่ยว  
      (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด/ททท. ส านักงานระยอง) 
  จากในคราวประชุมที่ผ่านมาได้มีมติให้อุทยานฯ และ ททท.ส านักงานระยอง ประสาน
ด าเนินการให้มีป้ายรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมทั้ง ให้ศึกษาแนว
ทางการก าหนดมาตรฐานราคาขายสินค้าบนเกาะเสม็ด เพ่ือให้เป็นเป็นไปในอัตราเดียวกันและมีความเหมาะสม
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  หัวหน้าอุทยานฯ : เมื่อปีที่แล้วด าเนินการในเรื่องของการเลิกใช้พลาสติกและโฟมบน
เกาะเสม็ด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเก็บขยะรายเดือน และ
กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยการพายเรือคายัคเก็บขยะ โดยมีรองฯ ธีรวัฒน์ สุดสุข เป็น
ประธานในพิธี ในเดือนกันยายน จะมีการจัดเก็บขยะในวันที่ 21  กันยายน 2562 เวลาบ่ายสองโมง โดยมี 
UN ร่วมด้วย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จะเริ่มมีการห้ามน าพลาสติกและโฟมจากท่าเรือบนฝั่งลงสู่เกาะ โดย
อาจต้องขอความร่วมมือจาก อบต.เพ ในการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิม และเทศบาลต าบลเพ
ด้วย เนื่องจากในปีงบประมาณต่อไป พรบ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ เงินรายได้ที่จะแบ่งให้นั้นมีทั้ง เทศบาล
และ อบต. และอุทยานฯ ไม่ได้มีพ้ืนที่อยู่ตรงบ้านเพ ถือเป็นการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ ซึ่งเจ้าของพ้ืนที่คือ 
เทศบาลต าบลเพ เมื่อด าเนินการแล้วคาดว่าจะลดปริมาณขยะลงได้ และมีข้อแสนอจังหวัดระยอง ประสานขอ
ความร่วมมือ จากภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆ รวมถึงร้านค้าที่บ้านเพขอความร่วมมือในการเลิกใช้ถุงพลาสติก 
เพ่ือที่จะได้ไม่น าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางไม่ใช่ปลายทางเพียงอย่างเดียว 
  ททท.ระยอง : ส านักงานฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกหน่วยงานรณรงค์การเก็บขยะ 
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมทุกช่องทาง ในแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564 ททท จะยึดแนวทางการด าเนินงานคือ แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ปราศจากโฟมและถุงพลาสติก 
และจะรณรงค์ต่อไป 
  ประธานฯ : ก าหนดแนวทาง 2 แนวทาง ได้แก่ 1. ท่าเรือทั้ง 7 แห่ง ให้ติดป้ายหลาย
ภาษา และ 2. ททท.ระยอง ให้น าคนที่มีชื่อเสียง เช่น ดารานักแสดง มาประชาสัมพันธ์ว่าเกาะเสม็ดไม่อนุญาต
ให้น าถุงพลาสติกและโฟมลงเกาะ 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ในส่วนของเกาะเสม็ด ผู้ประกอบการเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ละ
ห้องของสถานประกอบการมีถุงผ้าให้แขกท่ีมาพักยืมใช้แล้ว 
  ประธานฯ : ประสานส านักงานเจ้าท่าฯ ให้ดูแลทุกท่าเรือที่จะลงสู่เกาะเสม็ด ไม่ให้น า
ถุงพลาสติกและโฟมไป และดูศักยภาพว่าสามารถลงโฆษณาได้ด้วยหรือไม ่
  นายกเทศมนตรีต าบลเพฯ : ควรมีการจัดการร้านค้า ผู้ประกอบการที่น าถุพลาสติก       
ลงเกาะ มีปริมาณท่ีน าลงเกาะเยอะกว่านักท่องเที่ยว 
  ประธานฯ หมู่ 4 : ตั้งแต่มีการรณรงค์ ผู้ประกอบการบนเกาะก็เลี่ยงการใช้ โดยซื้อของที่
สามารถใส่เข่งได้เลย แต่ปัญหาคือ ของสดยังต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ และได้เริ่มรณรงค์ใช้กล่องพลาสติกขนาด
ใหญ ่เริ่มใช้หลอดกระดาษ หลอดโพคา และไม่ใช้โฟม โดยจะพยายามหาวัสดุมาทดแทนพลาสติกให้ได้  
  มติที่ประชุม : มอบหมาย อบต.เพ และททท.ระยอง รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2562 และให้อุทยานฯ แจกถุงผ้าที่ท่าเรือ รวมทั้งส านักงานเจ้าท่าฯ ด าเนินการติดป้ายสามภาษา 
ที่ท่าเรือทุกแห่ง 
 4.2 การก าหนดแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่บนเกาะเสม็ด 
  (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด/ส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่ระยอง/       
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดระยอง) 
  จากในคราวการประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมเพ่ือหารือร่วมกันระหว่าง
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องพ้ืนที่บนเกาะเสม็ด รวมทั้ง ให้เสนอเรื่องไปที่
กรมธนารักษ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วย เพ่ือให้เกิดการหารือร่วมกับจังหวัดระยองใน
การแก้ไขปัญหา 
  เลขาฯ : ขอควบรวมกับ ข้อ 4.3 (2)  
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  หัวหน้าอุทยานฯ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เดินทางมา และมีข้อสั่งการเรื่องการรังวัด และให้ด าเนินการส ารวจแปลงที่ดิน ตามแนวพระราชกฤษฎีกา 
ร่วมกับส านักงานธนารักษ์ฯ และ กอ.รมน. ด าเนินการตรวจสอบเขตพ้ืนที่เช่าต่อ 49 ราย ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ตามข้อสั่งการ ทางจังหวัดระยองจึงให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน อุทยานฯ ได้แจ้ง
จังหวัดแล้วว่า พร้อมที่จะด าเนินการให้ถูกต้อง แต่ติดขัดในเรื่องค่าพิกัดของอุทยานฯ กับ ส านักงานธนารักษ์ฯ 
ไม่ตรงกันอุทยานจึงยินยอมที่จะใช้ค่าพิกัดของส านักงานธนารักษ์ฯ แต่เมื่อไปตรวจสอบแนวเขต หลักเขตของ
ส านักงาน ธนารักษ์ฯ มีความไม่ชัดเจนในบางส่วน อุทยานฯ จึงขอให้ไปเตรียมหลักหมุดหมายเลขท่ีถูกต้องเพ่ือ
จะมาปักหลักหมุดตามพิกัดส านักงานธนารักษฯ์  
  ในส่วนเรื่องพ้ืนที่ที่ให้เช่าที่อุทยานฯ ไม่ได้ด าเนินการด้วย คือบริเวณตามที่ คทช. มีค าสั่ง
มาให้ด าเนินการส ารวจและแจ้งการครอบครองที่ดิน เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง คทช. และพรบ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ด้วย ด าเนินการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกค าสั่งจังหวัดระยองแต่งตั้งคณะท างานใน
การพิจารณาตรวจสอบ โดยมีคณะท างานลงพ้ืนที่รับแจ้งการครอบครองที่ดิน ผลปรากฏมีการแจ้งการ
ครอบครองที่ดินทั้งหมด 71 ราย 102 แปลง ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน 69 ราย 98 แปลง เนื้อที่ 
80 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา มี 4 แปลง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาการครอบครองที่ดิน คือ 1. บริษัทเสม็ด
ไอส์แลนด์ จ านวน 3 แปลง 2. บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ากัด จ านวน 1 แปลง ไม่ผ่านการ
พิจารณาแจ้งการครอบครองที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่ตรงนี้ก าหนดชัดเจนว่าเป็นบุคคลธรรมดา ไม่เป็นนิติบุคคล 
เพราะฉะนั้นจึงไม่ผ่านการพิจารณา และน าเสนอไปล าดับขั้นตอนต่อไป เพ่ือเข้าสู่ คทช. โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน 
  ผู้แทนธนารักษ์ฯ :  เรื่องการด าเนินการตามค าสั่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน พบปัญหา
ตามที่หัวหน้าอุทยานฯ แจ้ง เรื่องหมุดหลักเขต มีการปักทั้งหมุดคอนกรีตและหมุดทองเหลือง และบางพ้ืนที่ที่
ไม่สามารถปักได้ เช่น ต้นไม้ สภาพดินที่ขุดไม่ได้ จะใช้หลักธรรมชาติ เช่น หลักไม้ ต้นไม้ เสา และจะมีการ
ด าเนินการลงไปปักหลักเขตซ่อมให้ตรงตามข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าที่จากจากส านักงานธนารักษ์ฯ จะ
ด าเนินการปูพรมส ารวจทั้งหมด ซึ่งในการรังวัดของส านักงานธนารักษ์ฯ เป็นการรังวัดแนวราบ มีค่าความลาด
ชันด้วย ส่วนทางด้านของอุทยานฯ ใช้การรับสัญญาณดาวเทียมจากทางอากาศเพ่ือระบุต าแหน่ง จะมีค่า
รบกวน เรื่องค่าความคลาดเคลื่อนอาจเป็นไปได้จากกรรมวิธีการส ารวจรังวัดเป็นคนละวิธีกัน  และการ
ด าเนินการต่อไปเป็นเรื่องการจัดให้เช่าเพ่ิม 
  ประธานฯ : หลักหมุดท่ีไม่สมบูรณ์ ท าอย่างไร  
  ผู้แทนธนารักษ์ฯ : จุดประสงค์ของหัวหน้าอุทยานฯ คือ ให้ท าหมุดเป็นรูปแบบเดียวกัน 
มีหลักเขตที่เช่าอยู่ทุกมุมแปลง ทุกมุมหลัก และตั้งแต่เดือนตุลาคมจะด าเนินการเรื่องนี้ ทั้งปักซ่อมหลักเขต 
รังวัดท าแผนที่ทั้งกลุ่มผู้เช่าใหม่และกลุ่มที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเช่า และเนื่องจากมีความไม่เข้าใจกับ
อุทยานฯหลายประเด็น โดยจะพูดคุยกันเพ่ือร่วมกันหาทางออก เพ่ือประโยชน์ทางราชการ หากเรื่องใดไม่
สามารถหาทางออกได้ จะด าเนินการส่งเรื่องให้ต้นสังกัดหาทางออกร่วมกันต่อไป และต้องวางแผนด าเนินการ
ร่วมกัน โดยส านักงานธนารักษ์ฯ จะปูพรมซ่อมหมดทุกแปลง ทุกหมุด หลังจากที่ปักหลักเขตแล้ว ให้อุทยานฯ 
ด าเนินการจับค่าพิกัดและท าบัญชีคู่กันทั้ง 2 หน่วยงาน 
  มติที่ประชุม : มอบหมาย ส านักงานธนารักษ์ฯ และ อุทยานฯ วางแผนการด าเนินการ
ร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว  
 4.3 การแก้ไขปัญหาการจัดการรายได้และผลประโยชน์ มีประเด็น ดังนี้ 
    1) ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่พักบนเกาะเสม็ด การก าหนดแนวทาง มาตรการ 
และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน (ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง) 
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  จากในคราวการประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ที่ท าการปกครองจังหวัดระยองเป็นหน่วยงาน
หลัก เพ่ือประสานกับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวในการหารือข้อแก้ไขปัญหาที่พักบนเกาะเสม็ด เพ่ือให้
ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ให้แล้ว จ านวน 7 ราย และยังมีผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ที่ยังไม่พร้อม รวมทั้ง การจัดท าแผนที่โรงแรม/รีสอร์ท 
บนเกาะเสม็ดทั้งหมด ซึ่งได้ประสานให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –       
หมู่เกาะเสม็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ ร่วมกันตรวจสอบและวางแผนที่ทั้งหมด 
  จ่าจังหวัด : ตามค าสั่งคสช.ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่องมาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ซึ่งในส่วนพ้ืนที่เกาะเสม็ดเข้าค าสั่งข้อ 5         
สรุปใจความคือ สถานประกอบการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการใช้ที่ดินต้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอ คทช. เพ่ือให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวต้องค านึงถึงนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นส าคัญ ซึ่งจากการประชุมเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ที่ท าการปกครอง
จังหวัดร่วมกับส านักงานโยธาธิการและผังเมือง เชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม มาชี้แจงตามค าสั่ง คสช. โดยที่
ผู้ประกอบการต้องไปยื่นกับท้องถิ่น ซ่ึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย และรอรวบรวม เพ่ือออกใบอนุญาต 
  ผู้แทนหอการค้าฯ : สอบถาม อบต. เพ เกาะเสม็ดยื่นกี่ราย  
  ปลัดอบต. เพ : สถานประกอบการประเภท 1 และ 2 มี 125 แห่ง ยื่นครบทุกรายแล้ว 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดระยองด าเนินการต่อไป 
   2) ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างอาคารหรืออ่ืนๆ ที่รุกล้ าพ้ืนที่ 
      (ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
ด าเนินการตรวจสอบปัญหาสิ่งก่อสร้างอาคารหรืออ่ืน ๆ ที่รุกล้ าพ้ืนที่อุทยานฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   หัวหน้าอุทยานฯ : คดีในปี 2559 มีทั้งหมด 22 คดี งดการสอบสวน 1 คดี ยุติ 1 คดี 
อยู่ในชั้นศาล 4 คดี พิพากษาแล้ว 16 คดี ส่วนใหญ่เป็นผิดตามฟ้อง ในชั้นศาล 3 คดีนั้น มีการยื่ นอุทธรณ์คดี 
2 ราย  ปี 2561 มีจ านวน 8 คดี อยู่ชั้นอัยการ 1 คดี พิพากษาแล้ว 1 คดี อยู่ชั้นพนักงานสอบสวน 6 คดี ใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ อุทยานฯ ด าเนินการยื่นเรื่องต่อ คทช. ซึ่งถ้าคทช. เห็นชอบจะออก     
พระราชกฤษฎีกา ให้อยู่ได้โดยไม่ผิดกฎหมายภายใต้กรอบพระราชกฤษฎีกา 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ด าเนินการต่อไป 
 4.4  การแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย มีประเด็น ดังนี้ 
    1) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล 
   (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ด าเนินการตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
     2) ความคืบหน้าการออกแบบระบบการบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ด การเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการขออนุญาตการใช้พื้นทีก่ับหน่วยงานที่  
   (ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 
  จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ออกแบบและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมให้มีประสิทธิภาพ และส าหรับการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย
ใหม่ ซึ่งออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 4 โซน แยกท่อน้ าดีและน้ าเสีย รวมทั้งอยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้แจ้งขออนุญาตการใช้
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พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ให้กรมอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วย เพ่ือเป็นการ
ประสานการปฏิบัติให้กรมอุทยานฯ ได้รับทราบล่วงหน้าก่อน 
   หัวหน้าอุทยานฯ : เรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย รายละเอียดค าขอโครงการยังไม่ครบถ้วน    
เช่น เรื่องแหล่งงบประมาณ เรื่องการขออนุญาตพ้ืนที ่ 
  ผู้แทนส านักงานโยธาฯ : ไดอ้อกแบบไว้ 5 จุด งบประมาณ 106 ล้านบาทเศษ รูปแบบ
แปลนได้ส่งไปยังอุทยานฯ เพ่ือขออนุญาตใช้พื้นทีแ่ล้ว  
  หัวหน้าอุทยานฯ : โครงการจะเป็นลักษณะทีท่ าร่วมกับอุทยานฯ  
  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยด าเนินงาน ได้แก่ อุทยานฯ กับ ส านักงานโยธาฯ       
โดยระบุแหล่งงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ อบต.เพ จะเป็นผู้รับ
มอบและดูแลรักษาต่อไปตามกระบวนการ โดยส านักงานโยธาฯ จะประสานงานกับอุทยานฯ ด าเนินการเรื่อง
รายละเอียดค าขอโครงการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า 
   3) ความคืบหน้าในการก าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย 
       (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนต าบลเพ) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลเพ รายงานว่า ได้ด าเนินการ
ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย และได้มี
หนังสือไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองแล้ว เพ่ือหารือเกี่ยวกับอัตราค่าจัดเก็บ
บ าบัดน้ าเสีย ซ่ึงส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้หารือไปส่วนกลางถึงแนวทางดังกล่าว ดังนั้น    
ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้ด าเนินการเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าและความชัดเจนในข้อหารือเรื่องการก าหนด
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 
   4) ความคืบหน้าและแนวทางด าเนินโครงการวางท่อน้ าประปาไปสู่บนเกาะเสม็ด  
       (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ด าเนินการแจ้งขออนุญาตใช้พ้ืนที่ไปที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยองและ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้ง ให้เร่งรัดและติดตาม
แนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาบนเกาะเสม็ดจากส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
   หัวหน้าอุทยานฯ : กรมอุทยานฯ ได้มีหนังสืออนุมัติให้ด าเนินการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งอนุมัตคิวบคู่กันท้ังของอบจ. และการประปาฯ ซึ่งของการประปาฯ ด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ  
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้อบจ. และการประปาฯ ด าเนินการต่อไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 
   5) ความคบืหน้าการซ่อมแซมระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียเดิมและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและ
สถานประกอบการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย  
   (องค์การบริหารส่วนต าบลเพ) 
   จากในคราวการประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ ด าเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศของบ่อบัดน้ าเสียระบบเดิมที่เสียหาย เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียได้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนและทุกสถานประกอบการติดตั้งระบบบ่อดักไขมัน
เบื้องต้น เพ่ือให้สอดรับกับระบบบ าบัดน้ าเสียที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม ่
   ปลัดอบต.เพ : มีการดูแลซ่อมแซมอยู่เสมอ แต่เนื่องจากมีสภาพเก่า สมรรถนะจึงไม่
เต็มที่  
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   เลขาฯ : ถ้าระบบเสียหายมากให้แจ้งอ าเภอเมืองเพ่ือของบประมาณจังหวัดซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ 
   หัวหน้าอุทยานฯ : เรื่องที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข คือ เรื่องร่องน้ าดีกับเสีย ซ่ึงไหลลง
ร่องเดียวกัน 
   ผู้แทนหอการค้าฯ : เสนอแนวคิดว่าให้ อบจ. จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบทั้งเกาะ      
ทั้งน้ าดีเสีย เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว  
  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้อบต.เพ ด าเนินการเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ถ้าหาก
เสียหายมากให้แจ้งอ าเภอเมืองเพ่ือของบประมาณจังหวัดซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 
 4.5  การจัดการด้านความปลอดภัย มีประเด็น ดังนี้ 
  1) ความคืบหน้าการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่าและรถยนต์โดยสารบนเกาะเสม็ด 
(อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด/สถานีต ารวจภูธรเพ) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และ
สถานีต ารวจภูธรเพได้ด าเนินการจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ให้เช่าและรถยนต์โดยสารบนเกาะเสม็ด         
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง การจัดระเบียบการจราจรบนเกาะเสม็ดด้วย 
   หัวหน้าอุทยานฯ : รถจักรยานยนต์ให้เช่าจ านวน 556 คัน รถแท็กซี่/รถยนต์โดยสาร
จ านวน 60 คัน ด าเนินการให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตตามระเบียบกรมอุทยาน ยื่นแล้วจ านวน 46 คัน อีก
จ านวน 14 คัน ยังติดเรื่องใบอนุญาตขับข่ี  
   ผู้แทนขนส่งฯ : รถประกอบการจ านวน 60 คัน ป้ายเหลืองทั้งหมดแล้ว 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและ
ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ด าเนินการต่อไป 
   2) ความคืบหน้าในการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะบนเกาะเสม็ด (ส านักงานขนส่ง
จังหวัดระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติ ดังนี้ 
   - ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ด าเนินการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะบนเกาะ
เสม็ดอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการด าเนินงานที่ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองได้ก าหนดไว้แล้ว 
   - อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
ก าหนดจุดพักและรอรถของผู้โดยสารให้มีความเหมาะสม และให้ประสานให้มีการติดตั้งป้ ายอัตราราคาค่า
โดยสารทั้งราคาตามความเป็นจริงและราคาเหมาจ่าย เพ่ือนักท่องเที่ยวจะได้ทราบข้อมูล ทั้ งนี้  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้จัดท าเป็นหลายภาษาด้วย 
   ผู้แทนขนส่งฯ : มีการตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือน มิถุนายน 2652 
จ านวน 18 คัน และจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม อีกจ านวน 32 คัน  
   หัวหน้าอุทยานฯ : หากจะมีการเพ่ิมจ านวนรถโดยสารบนเกาะ จะต้องมีการพูดคุย
ร่วมกันทุกภาคส่วน โดยต้องใช้หลักการเดิมคือ ก าหนดจุดขึ้นรถจุดเดียวและไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ใด 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และ
ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ด าเนินการต่อไป 
   3) ความคืบหน้าในการจัดระเบียบการขนส่งทางเรือ เรือเร็ว เรือโดยสาร และท่าเรือ 
(ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มมีติให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง และอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดด าเนินการจัดระเบียบท่าเรือและเรือโดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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เน้นเรื่องมาตรฐานของเสื้อชูชีพ หากเรือโดยสารล าใดมีผู้โดยสารไม่ใส่เสื้อชูชีพ ห้ามเรือออกจากท่าเรือโดย
เด็ดขาด 
   หัวหน้าอุทยานฯ : มีเรือทั้งสิ้น 517 ล า เป็นเรือเร็ว 406 ล า เรือแคนนู 28 ล า เรือ
โดยสาร 83 ล า ได้รับอนุญาตแล้ว 353 ล า ก าลังพิจารณา 164 ล า สาเหตุ โดยเรือยังไม่ได้รับใบอนุญาต 
ห้ามวิ่งเด็ดขาด และอุทยานฯ ได้ส่งเรื่องไปยังกรมอุทยานฯ  เพื่อให้มาส ารวจเรื่องท่าเรือลอยน้ า ให้มีแนวทุ่นผูก
เรือด้านนอก ไม่ใหเ้รือเข้าหน้าหาด 
   ประธานฯ : เน้นย้ าการด าเนินการเรื่องสวมชูชีพ 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดระเบียบท่าเรือและเรือโดยสารโดยให้เข้มงวดเรื่องการ
สวมชูชีพ มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
   4) ความคืบหน้าการก าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวบนเกาะ
เสม็ด (ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และสถานีต ารวจท่องเที่ยว 5 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจ
ท่องเที่ยว 1 แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเข้มงวดในทุกประเด็น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
   ผู้แทนจัดหางานฯ : กลุ่มแรงงานกรรมกรบนเกาะจ านวน 1,038 คน แยกเป็นบัตรสี
ชมพู 586 คน กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ work permit 298 คน กลุ่ม mou น าเข้า 154 คน มีการบูรณาการ
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจ้าง ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานจัดหางานฯ ร่วมกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึง ตม.ระยอง และตร.ท่องเที่ยวจังหวัดระยองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ และให้ตระหนักถึงโทษและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยองด าเนินการต่อไป 
   5) ความคืบหน้าการควบคุมจ านวนสุนัขและแมวบนเกาะเสม็ด  
       (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมาได้มีมติให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ด าเนินการท า
หมันสุนัขและแมวในส่วนที่เหลือบนเกาะเสม็ดเพ่ิม และก าหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   ผู้แทนปศุสัตว์ฯ : ด าเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยจ านวนสุนัขเพศผู้ 24 ตัว 
เพศเมีย 42 ตัว แมวเพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 113 ตัว และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 มีปัญหาที่
ตามมา คือ สุนัขไล่กัดนักท่องเที่ยว หรือท าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่อาคารและสถานที่ ซึ่งถ้ามีการ
รอ้งเรียนเกี่ยวกับ เหตุเดือดร้อนร าคาญ ให้แจ้งกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าปัญหาเกิดจากสุนัขแมวไม่มีเจ้าของท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบ 
ส ารวจจ านวนทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ แล้วจึงลงทะเบียน เพ่ือขอรับงบประมาณซื้อวัคซีนในการป้องกัน
ควบคุมโรค 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองด าเนินการต่อไป 
   6) การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ บนเกาะเสม็ด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการเน้นเรื่องความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและรณรงค์การป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วย 



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562 หน้า ๑๖ 

   ผู้แทนสาธารณสุขฯ : ส านักงานสาธาณสุขฯ ได้มีหนังสือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองออกสุ่มตรวจอาหาร วันที่ 13 มีนาคม  2562 จ านวน 90 ร้าน 450 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าไม่พบการ
ปนเปื้อน และการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลาย โดยให้ รพสต. รายงานทุกเดือน 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองด าเนินการต่อไป 
 4.6  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีประเด็น ดังนี้ 
    1) ความคืบหน้าก าหนดแนวทางการควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสู่
เกาะเสม็ด (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้อุทยานฯ ไปศึกษาแนวทางการจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปสู่เกาะเสม็ด 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ยังไม่ได้มีการจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีจ านวน
นักท่องเที่ยวไม่เกิน 6,000 คนต่อวัน ซึ่งพักค้างประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และสามารถรองรับได้  
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
    2) การจัดระเบียบทางเท้าบนเกาะเสม็ด (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด/
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้อุทยานฯ และ อบต.เพ ด าเนินการการจัด
ระเบียบทางเท้าบนเกาะเสม็ดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ปลัดอบต.เพ : มีการจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางเท้า และขอความร่วมมือ ซึ่งมีผู้ให้ความ
ร่วมมือดีพอสมควร แต่บริเวณท่าเรือไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากเป็นของเอกชนบริหารจัดการ 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้อบต.เพ ด าเนินการจัดระเบียบฯ อย่างต่อเนื่อง 
 4.7 ข้อเสนออ่ืน ๆ มีประเด็น ดังนี้ 
    1) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง/สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีมติให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
ด าเนินการก าหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งการแก้ไขปัญหานอมินีจีน
ในการท าธุรกิจต่างๆ ทั้งบนเกาะเสม็ดและฝั่งต าบลเพ 
   ส านักงานท่องเที่ยวฯ : ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติแก่
นักท่องเที่ยว อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ ไกด์ ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง มีเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ท าหน้าที่ประสานงานกับ
นักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องนอมินีจีน ต้องเป็นหน้าที่ของทางต ารวจ 
   นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด : สมาคมเป็นศูนย์กลางประสานงานกับครอบครัว 
นักท่องเที่ยวจีนที่จมน้ าเสียชีวิต แต่การเยียวยาจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ด าเนินการไม่ได้เพราะเป็นเหตุ   
จงใจ ส่วนในเรื่องการแก้ปัญหาในแต่ละหาดที่มีนักท่องเที่ยวจีนเล่นน้ า ควรมีการ์ดดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ว่ายน้ าไม่เป็น ซึ่งควรเริ่มต้นที่การสวมชูชีพ การห้ามลงน้ าตรงจุดที่มีธงแดง การจ้าง
การ์ดแบบเฉพาะกจิจะเพ่ิมศักยภาพมากข้ึน และการเพิ่มต ารวจชายหาด 
   ผู้แทนหอการค้าฯ : เสนอให้มีการอบรมการ์ด และเพ่ิมการดูวิดีโอสาธิตการเล่นน้ าแบบ
ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
   ปลัดอบต.เพ : เรื่องของการอบรมการ์ดนั้น ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการอบรม
การ์ดทุกปี   



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562 หน้า ๑๗ 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ การด าเนินงานที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง    
ได้ด าเนินการ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพพิจารณาการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังเพ่ือดูแลนักท่องเที่ยว 
   2) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการและการหาผลประโยชน์อื่นใด ในท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด  
   (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
   จากในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในการที่บริษัท เกาะแก้ว
พิสดาร ซึ่งได้รับสัมปทานจาก อบจ.ระยอง เก็บเงินค่าใช้บริการท่าเรือเกาะเสม็ด และการน าเครื่องสแกนนิ้วมา
ติดตั้ง ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดือดร้อน จึงขอความช่วยเหลือกับทางอุทยานฯ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ให้
ตรวจสอบ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้อุทยานฯ และ อบจ. หารือร่วมกัน เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีด าที่      
อ.376/2558 คดีแดงที่ อ.327/2562 พิพากษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดเห็นด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ประกาศอบจ.ระยอง เรื่องก าหนดอัตราใช้บริการสะพาน
ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถด าเนินการ
ได้ตามอัตราที่ได้ประกาศไว้ และอบจ.ระยองจะน าเอกสารที่กรมอุทยานฯ ร้องขอข้อมูลที่ต้องการมาให ้
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ เรื่องก าหนดอัตราใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ว่าเป็นกฎที่
ชอบด้วยกฎหมายสามารถด าเนินการได้ตามอัตราที่ได้ประกาศไว้ และอบจ.ระยองจะน าเอกสารที่กรมอุทยานฯ
ร้องขอข้อมูลที่ต้องการมาให้แก่อุทยานฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืนๆ 
  ผู้แทนหอการค้าฯ : เสนอให้จังหวัด กันเขตอุทยานและเขตโรงแรมริมชายหาด ออกตาม
มาตรา 16/2 ตามพรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว  
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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